



# ศาสนวันผู้ป่วยสากล

โอกาสวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 28

( 11 กุมภาพันธ์ 2020 )

พี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้า

องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมอบศาสนโอกาสวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 28

ให้แก่เราคริสตชนเพื่อให้เราตระหนักถึงความสำคัญของวันผู้ป่วยสากล ในหัวข้อ

“ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก

...จงมาหาเราเถิด...เราจะให้ท่านได้พักผ่อน” (มธ. 11:28)

พระองค์ทรงเชื่อเชิญบรรดาคริสตชนให้มองดูความเจ็บป่วยเป็นพระหรรษทานที่ทำให้เราอบความวางใจในองค์พระคริสตเจ้ามากยิ่งขึ้น เพราะพระบุตรของพระเจ้าทรงบังเกิดมารับสภาพมนุษย์เหมือนกับเราทุกอย่าง ยกเว้นแต่บาปพระองค์ทรงรับทราบถึงความอ่อนแอของมนุษย์ โดยเฉพาะในความเจ็บป่วย จึงทรงเชื่อเชิญเราทุกคนให้ “มาหาพระองค์...แล้วเราจะได้รับการพักผ่อน” เมื่อเรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากภาระแห่งความเจ็บป่วยนี้

ในโอกาสนี้ พ่อจึงขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนทุกคนได้ร่วมกันพิจารณาศาสนของสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นพิเศษ เพื่อเราจะได้ร่วมฉลองวันผู้ป่วยสากลอย่างมีความหมาย ให้เราพิจารณาดูความเจ็บป่วยที่เราได้รับหรือแม้แต่ขณะที่เราอยู่เคียงข้างบุคคลผู้เจ็บป่วย ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราหรือเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ในความยากลำบากก็ตาม เราจะได้ช่วยให้พวกเขาได้พิจารณาว่า ความเจ็บป่วยนี้เป็นพระพรของพระเจ้าที่ช่วยให้เรามองเห็นแสงสว่างแห่งความหวังและความวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น อีกทั้งทำให้เรามั่นใจว่า เมื่อเราประสบกับความเจ็บป่วยเราสามารถ “ไปหาพระองค์... และพบกับกาพักผ่อน” ได้

คริสตชนทุกคนควรให้ความสำคัญต่อการรับใช้บรรดาผู้เจ็บป่วยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะการรับใช้ เพื่อนพี่น้องที่อยู่ชายขอบของสังคม ผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจากภาครัฐและผู้ที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกละเลยการเอาใจใส่ด้านสุขภาพอนามัย

สำหรับบรรดาผู้ที่ทำงานด้านสุขภาพอนามัยทุกวิชาชีพ ขอให้พวกท่านตระหนักถึงความสำคัญของศาสนวันผู้ป่วยสากลนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องส่งเสริมคุณค่า, ศักดิ์ศรีและชีวิตของบุคคลมนุษย์ โดยให้มิติแห่งชีวิตพระมานำทางวิชาชีพของพวกท่าน เพื่อให้พี่น้องผู้เจ็บป่วยได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งความหวังในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อพวกเขา

เพื่อให้การฉลองวันผู้ป่วยสากลในปีนี้อ่าเนินไปอย่างมีความหมาย พ่อจึงขอให้ในระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันผู้ป่วยสากล ควรมีการโปรดศีลเจิมผู้ป่วยให้กับบรรดาผู้ป่วยและผู้สูงอายุ แต่ควรมีการเตรียมตัวเพื่อเข้าใจความหมายและประสิทธิผลของศีลเจิมผู้ป่วยอย่างดี และขอให้ทุกท่านได้ออกไปพบปะกับองค์พระคริสตเจ้าผู้ทรงประทับอยู่ในบรรดาพี่น้องผู้สูงอายุและเจ็บป่วย ซึ่งไม่สามารถที่จะมาที่วัดได้ ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงการเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักรที่มีพันธกิจการรับใช้ตามแบบอย่างขององค์พระคริสตเจ้า

พ่อขอมีส่วนร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในการรับใช้ผู้ป่วยไม่ว่าจะอยู่ในสถานพยาบาลของภาครัฐ ภาคเอกชนหรือผู้ที่เป็นอาสาสมัครในการเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน ขอให้ท่านแต่ละคนได้รับพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้า มีร่างกายและแรงใจในการรับใช้บรรดาเพื่อนพี่น้องผู้เจ็บป่วยต่อไป นอกนั้น พ่อขอส่งความปรารถนาดีให้กับพี่น้องที่เจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้ ขอให้ทุกท่านทราบว่า พระศาสนจักรไม่เคยทอดทิ้งพวกท่าน พร้อมเสมอที่จะอยู่เคียงข้างท่าน ขอพระนางมารีย์องค์อุปถัมภ์ของผู้ป่วย ได้เสนอวิงวอนต่อพระเยซูคริสตเจ้าเพื่อทรงโปรดประทานพระพรอย่างอุดมมายังทุกท่านตลอดไป

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่งล้อม

ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม

แผนกสุขภาพอนามัย